

บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พักชมเรือง

คณาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ โภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยากร แกนนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่ภาคกลาง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปรีณัฐพาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนขององค์การทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลของรัฐจาก 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 4 จำนวน 120 คน ภายหลังจากสิ้นสุดการอบรมฯ ในครั้งที่ 1 ครบ 6 เดือน ทีมวิทยากรได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่เข้ารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเข้า เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลบางกรวย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-15.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เป็ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรัตน์ แสงเพิ่ม และที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-15.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เป็ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สิ้นสุกใส



ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นแกนนำสำคัญในการจัดการ อบรมฯ ในภูมิภาคอื่นๆ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมทั่วประเทศประมาณ 1,200 คน และเมื่อทุกภูมิภาคจัดอบรมฯ ในครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น จึงได้มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากทุกภูมิภาคเป็นอาจารย์พยาบาลและพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำนวน 21 คนเข้าร่วมประชุมโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดอบรมฯ ในครั้งที่ 2 และรายงานผล การติดตามเยี่ยมการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งที่ 1 ของทุกภูมิภาค ซึ่งผลการอบรมฯ และการติดตามเยี่ยมฯ พบว่า พยาบาลที่เข้าร่วมการอบรมฯ มีความรู้ ทักษะ และทักษะในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สอดคล้องกับองค์ความรู้ ที่ทันสมัย และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ทำให้อัตราการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแต่ละโรงพยาบาลสูงขึ้น



สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการ ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ ภาคกลางได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมปรีณัฐพาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐจาก 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 และโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 132 คน

